



Title :	มฟล. จัดงานยิ่งใหญ่ IT open Space 2011 โชว์ศักยภาพ นศ. ไอที
Author :	
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	สยามฯ, ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๑๒ หน้า ๑
Date :	เดือนสิงหาคม ๒๕๕๔

มฟล.จัดงานยิ่งใหญ่ IT Open Space 2011 โชว์ศักยภาพ นศ. ไอที

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา มากกว่า 12 ปี สำนักวิชาฯ ได้มีโครงการความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานภายนอก อาทิเช่น โรงไฟฟ้าแม่เมาะ โครงการพัฒนาตอตุยโครงการพัฒนาสื่ออุตสาหกรรมดิจิทัลคอนเทนต์ และในปีการศึกษา 2554 นี้มีนักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ได้จัดทำโครงการนักศึกษาในรายวิชาโครงการนักศึกษาที่มีจุดประสงค์ให้นักศึกษาที่กำลังศึกษาได้เข้าใจในกระบวนการศึกษาปัญหาและการแก้ปัญหาจากกรณีศึกษาต่างๆอย่างเป็นระบบ นักศึกษาจะได้ทดลองใช้ความรู้และทักษะกระบวนการต่างๆในการวิเคราะห์และแก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อนมากนักภายใต้การชี้แนะจากอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งยังเป็นโอกาสที่จะได้ฝึกนำเสนอเรื่องราวให้ผู้อื่นได้รับรู้และเข้าใจซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่านักศึกษาสำนักวิชาฯ มีศักยภาพและมีความพร้อมในการทำงานให้กับบริษัทและหน่วยงานสำคัญของประเทศชาติ

สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศจึงเห็นควรจัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาสำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศประจำปี2554 "IT Open Space 2011" ขึ้น ในวันที่ 25 สิงหาคม 2554 ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาทางด้านวิชาการให้กับนักศึกษาสำนักวิชาและให้นักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการของนักศึกษา

เพื่อเป็นประโยชน์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมในเขตพื้นที่ภาคเหนือด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายในงานยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานโครงการของนักศึกษาสาขาต่างๆในสำนักวิชาฯ และมีตัวแทนจากบริษัทชั้นนำด้านไอทีที่มีข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์เข้ามามีส่วนร่วมกับทางสำนักวิชาฯอีกมากมาย อาทิเช่น MFEC, A-HOST, Soft Square

ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขันทางวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสหสาขาการต่างๆอีกมากมาย สำหรับนักเรียน, นักศึกษาในระดับเตรียมอุดมศึกษาและอุดมศึกษาไว้เพื่อเป็นการทดสอบความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเตรียมความพร้อมก่อนที่จะเข้าศึกษาในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดแสดงโครงการพิเศษของสำนักวิชา อาทิ โครงการสร้างสื่อดิจิทัลหลวงพระบาง โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โครงการ E-School โครงการ Smart Farm การจัดแสดงผลงานนักศึกษาที่ได้รับรางวัลการแข่งขันการประกวดแอนิเมชันประจำปี2554 (MMAC2011) ในหัวข้อ "ทางเลือกใหม่การแสวงหาพลังงานไฟฟ้าในประเทศไทย" การแข่งขันการพัฒนาเว็บไซต์ Web Design and Development Contest และกิจกรรมต่างๆมากมาย

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ส่วนประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์0-5391-7037